



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารได้มีประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการสรรหา  
และเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง  
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ  
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับการดำเนินการ  
สรรหาและเลือกสรร การดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้างฯ และคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๒๑/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ผวนวก ง ข้อ ๑.๒๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วน  
ราชการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ การสรรหา เลือกสรรพนักงานราชการ และการอื่นใดเกี่ยวกับ  
พนักงานราชการในสังกัดทุกชั้นตอน จึงประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง  
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๓	น.ส. วารี นารีนุช	
๒	๑๐๑๗	น.ส. อภิรดี มุกดาจารย์จินดา	
๓	๑๐๐๑	น.ส. สุนิสา หงษ์ภู	
๔	๑๐๑๕	น.ส. ศิริพร สุพร	
๕	๑๐๐๕	น.ส. ขวัญฤทัย ทศคร	
๖	๑๐๑๔	นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์	
๗	๑๐๐๔	น.ส. ชมพูนุช สุทธิประภา	

/จังหวัด...

จังหวัดมุกดาหารขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๔. ในวันทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการจัดจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพรชัย พุดซ้อน)

นายอำเภอเมืองมุกดาหาร รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร